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ตอนท่ี 5: แผนการเต่าไทยโผล่ออกจาก

กระดอง 
 

เต่าไทยรู้แล้วว่าอยู่ในกระดองปลอดภัยจากสัตว์
ร้ายโควิด แต่ขืนอยู่แต่ในกระดองคงจะอดตาย 
จําเป็นต้องหาทางขยับเขยื้อน ถึงแม้ว่าจะอยู่ใน
กระดองก็ต้องประมาณการว่าสัตว์ร้ายน้ันไป
หรือยัง หรือยังจ้องเล่นงานอยู่ ส่ิงท่ีสําคัญคือ
ระบบประสาทสัมผัสรับรู้จะต้องดี รับฟังเสียง 
จับการสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน สังเกตกลิ่น 
อุณหภูมิ แสงสว่าง 

 
เมืองไทยก็คงเหมือนเต่า เรารู้แล้วว่า การจํากัด
ตัวเองให้อยู่ในท่ีพักเป็นการหลบภัยจากโควิด-19 
ท่ีดีท่ีสุด แต่ชีวิตแต่ละคนและสังคมโดยรวม 
ไม่ได้ต้องการความปลอดภัยอย่างเดียว ยังต้องมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอ่ืนๆ 
อีกหลายอย่าง ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ทําในขณะท่ี 
หดตัวในกระดองได้ยากหรือทําไม่ได้ 

 
เราจะมีแผนออกจากระดองต้าน โควิด-19 อย่างไร 
จุดดุลยภาพระหว่างความเสี่ ยงท่ี โควิด-19  
จะระบาดอีกคร้ัง กับความคุ้มค่าท่ีได้จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตรงไหน ?  
 
พ้ืนท่ีใด เศรษฐกิจใดความเส่ียงต่อ โควิด-19 ตํ่า 
และมีสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศ ก็ควร
โผล่ออกจากกระดองได้ก่อน 
 
 

“หาจังหวะดีๆ โผล่ออกจากกระดอง: เต่าไทย 

ต้วมเต้ียม แต่ปลอดภัย จากสัตว์ร้ายโควิด-19” 

 
 

 
 
 
 

 
ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  

 หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

(นักวิจัยแกนนํา สวทช. ประจําปี 2553) 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าตํ่าหรือสูง คือ  
ใช้อดีตและปัจจุบันพยากรณ์อนาคต โดยการดู
จากสถิติท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีใดเป็นพ้ืนที่ปิดคนเข้า
ออกน้อย ประชากรอยู่กระจายเบาบาง ไม่เคย
มีโรคน้ีเลยตลอดระยะสามเดือนน่าจะเป็น
พ้ืนที่ท่ีเต่าไทยควรทดลองออกจากกระดอง 
 
ในทางตรงข้าม พ้ืนท่ีซ่ึงมีประวัติโรคระบาด 
รุนแรง หรือยอดรวมของการติดเช้ือภายใน
พ้ืนที่สูง ก็ควรอยู่ในกระดองต่อไป 
 

พ้ืนท่ีความเส่ียงระดับกลาง คือ พ้ืนท่ีซ่ึงมีการ
ติดต่อกับภายนอกมาก มีผู้ป่วยนําเข้ามาจากที่
อื่นมาก แต่ยังป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายโรค
ภายในพ้ืนท่ีน้ัน เม่ือจํานวนผู้ป่วยใหม่หมดไป
สักระยะหน่ึง จึงค่อยพิจารณาความพร้อม 

บทความพิเศษ เล่าต่อ..โควิด19 
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ส่วนท่ีสําคัญในข้ันต่อไป คือ ภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมหลายบริษัท 
ไม่หยุดการผลิต แต่เข้มงวดเร่ืองการป้องกันแทน 
กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมมือกับกระทรวง
อุตสาหกรรม ต้ังเกณฑ์การตรวจสอบระดับ
ความเส่ียงและความปลอดภัยจากโควิด-19 
และออกไปตรวจสอบโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศ 
ผมเช่ือว่าโรงงานจะปลอดภัยมากข้ึน สภาพ
แรงงานก็คงยินดีร่วมมือ 
 
ภาคบริการที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการยากท่ี
จะให้ห่างกันเกิน 2 เมตร ซ่ึงยังนึกภาพไม่ออก 
อาจต้อง ช่วย กัน คิดค้น วิ ธีการและ นํามา
แลกเปลี่ยนกันต่อไป 
 
ภาคการท่องเที่ยว เป็นส่วนท่ีทํารายได้ให้
ประเทศสูงมาก และมีการกระจายรายได้ไปยัง
ส่วนต่างๆ ทําให้คนรายได้ดีและรายได้ปาน
กลางได้กักตัวในพ้ืนท่ีที่มีทัศนียภาพสวยงาม 
แต่หากไม่มีกิจกรรมทางสังคมหรือมีน้อยมาก 
การบริการแบบน้ีจะเกิดข้ึนได้ไหม ถ้ายัง 
คิดไม่ออก ก็คงต้องเลิกภาคการท่องเท่ียวไป
พักใหญ่ จนกว่าโควิด-19 จะหมดไป 

 
ประเทศไทยคงต้องหาทาง reskill คือ พัฒนา
ทักษะใหม่ และ down-skill คือ พัฒนาทักษะข้ัน
ตํ่าท่ีเราทอดท้ิงไป เช่น การทําเกษตรพ้ืนฐาน
แบบเศรษฐกิจพอเพียง การค้าปลีกขนาดเล็ก  

และต้อง upskill คือ ให้คนไทยใช้ไอทีให้มากข้ึน 
เพ่ือเป็นการลดกิจกรรมทางสังคม ปรับตัวให้
เข้าสู่ยุค New normal ต่อไป 
 
เต่าไทย ต้วมเต้ียม แต่ปลอดภัย เราไม่ต้องหวัง
จะกลับมารํ่ารวยได้อย่างรวดเร็ว เต่าเดินไม่เร็ว 
แต่อายุยืน ช่วยกันคิดรอบกระดอง และหา
จังหวะดีๆ โผลอ่อกจากกระดองก็จะดีครับ 
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